

**แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)**

กรณีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต มีความประสงค์ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก) ทั้งในรูปแบบการติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ำ ซึ่งมีการติดตั้งภายในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA) ในกิจการประเภทต่าง ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงบุงชีเมนต์ โรงงานน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองเพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดำเนินการผลิตไฟฟ้า
2. กรณีที่บุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต เช่น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มาใช้พื้นที่บางส่วนของโครงการในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่เจ้าของโครงการหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
3. กรณีที่นิติบุคคลอื่น ขอใช้พื้นที่ในสวนสาธารณูปโภค เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อเก็บน้ำดิบ เป็นต้น ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

“การขอเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 กรณี ถือเป็นารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเจ้าของโครงการตามรายงาน EIA/EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ จะต้องเสนอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ (รายงาน EIA/EHIA) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว”



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขที่รับ ๑๗๗๑ วันที่ ๒๒ มี.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๕๖ ผู้รับมอบสารคดี สค.

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๙๗๒๐ - -

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๖๑๗๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอหารือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาลทราย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวม ๓ กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอเรียนว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โครงการที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ ทั้ง ๓ กรณี ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเจ้าของโครงการตามรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้จะต้องเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา หรือเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th